

Số: /KH-UBND

Xuân TrúC, ngày 19 tháng 7 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền theo công văn số 73/VHTT ngày 15/07/2024 của Phòng Văn hóa & thông tin huyện Ân Thi

Thực hiện Công văn số 73/VHTT ngày 15/07/2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ân Thi về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền.

UBND xã Xuân TrúC xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thông tin tuyên truyền như sau:

#### 1. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Tuyên truyền theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô của Ban Tuyên giáo Trung ương.

#### 2. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Tuyên truyền ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ, về công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội.

#### 3. Tuyên truyền Tuần lễ tôn vinh Nhân lòng Hưng Yên năm 2024

Tuyên truyền Tuần lễ tôn vinh Nhân lòng Hưng Yên năm 2024 theo nội dung kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/6/2024 của UBND. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm Nhân lòng Hưng Yên và nông sản tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên, qua đó góp phần đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao thương hiệu, giá trị nông sản của tỉnh.

#### 4. Tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đối với các đối tượng tham gia BHXH, BHYT như: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 03/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025...

#### **5. Tuyên truyền về công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH)**

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC, kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp cho cán bộ, công nhân viên tại các cơ quan và người dân để nhận thức sâu sắc về việc đảm bảo an toàn PCCC nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng cho nhân dân.

#### **6. Tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước**

Tuyên truyền các chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

#### **7. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm**

Tuyên truyền nội dung Công điện số 58/CD-TTg ngày 16/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật về Thú y; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Tuyên truyền biểu dương những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

#### **8. Tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về trộm cắp tài sản**

Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; các chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân; tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn, các hình thức trộm cắp tài sản mới, các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản để người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, quản lý, bảo vệ tài sản.

Trên đây là các nội dung tuyên truyền của UBND xã Xuân Trúc đề nghị MTTQVN cùng các ngành đoàn thể, cán bộ công chức có liên quan, các thôn và Đài truyền thanh xã triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Phòng VH&TT huyện;
- Các ngành, đoàn thể xã; Công chức xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Đắc Tiến**